

HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ

Cùng doanh nghiệp phát triển

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình đã có những giải pháp linh hoạt thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa nỗ lực sản xuất, kinh doanh. Qua đó không những giúp doanh nghiệp trụ vững mà còn góp phần giữ đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh và thành phố.



Xưởng sản xuất xe máy điện Dibao của Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song 9 tháng đầu năm 2021 hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế của thành phố đều đạt mức tăng trưởng khá cao. Có được kết quả đó, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền còn có đóng góp không nhỏ của các thành viên Hội Doanh nghiệp thành phố. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2020 như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,68%; thương mại, dịch vụ tăng 3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,3%; giá trị xuất khẩu ước đạt 698 triệu USD, tăng 7,79%. Thành phố đã đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 19 dự án, trong đó 4 dự

án công nghiệp, 15 dự án thương mại, dịch vụ; đã có 9 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn trên 1.113 tỷ đồng. Trong đó, dự án showroom Toyota Hưng Thịnh Phát có quy mô lớn với diện tích 5ha, được đầu tư hiện đại, qua đó góp phần đáp ứng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ, phương tiện giao thông.

Để hỗ trợ, kết nối và đồng hành cùng hội viên phát triển, Hội Doanh nghiệp thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp hội viên nâng cao kiến thức về đầu tư, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, tư vấn pháp luật; hỗ trợ trong việc giao dịch với các ngân hàng; kết nối doanh nghiệp hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Hội thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng cấp nhật, công khai mọi chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch trên địa bàn giúp các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư. UBND thành phố đã giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận dự án đầu tư và hỗ trợ giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với Hội Doanh nghiệp thành

phố hướng dẫn hội viên gặp khó khăn kê khai, nhận gói hỗ trợ từ Chính phủ; tổ chức nhiều buổi làm việc với Hội, nghe báo cáo và giải quyết khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19... Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát cho biết: Với gần 4 năm hoạt động, Hội Doanh nghiệp thành phố từng ngày lớn mạnh, tạo được niềm tin, mối liên kết và sự đoàn kết giữa các hội viên, là cầu nối giữa nhà nước với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, tạo mối liên kết, điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp. Năm 2021 là năm tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các hội viên đã đứng vững trong những thời điểm khó khăn nhất. Từng bước thích ứng và chủ động trước những điều kiện, hoàn cảnh mới. Các doanh nghiệp đều bảo đảm mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh vừa tăng cường sản xuất, kinh doanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thị trường và tập trung những cơ hội mới. Trong khó khăn, các doanh nghiệp càng mở rộng hợp tác, tích cực trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh để cùng tiến về phía trước.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nghiệp thành phố đã thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội thông qua công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt, trong thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tích cực, tiên phong đi đầu trong việc ủng hộ quỹ vắc-xin của tỉnh và hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố. Song song với đó, các doanh nghiệp thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ thiết thực của Hội đồng Doanh nghiệp tỉnh, UBND thành phố trong công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Qua đó giúp bảo đảm sức khỏe, giữ vững tinh thần cho lực lượng sản xuất trong doanh nghiệp.

Để xứng đáng là ngôi nhà chung và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình phát triển, thời gian tới, Hội Doanh nghiệp thành phố tăng cường hơn nữa vai trò cầu nối, tập hợp nguyện vọng, kiến nghị của các doanh nghiệp gửi đến các cấp chính quyền để cùng tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ, tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Nâng cao vai trò đoàn kết, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa các hội viên.

MINH NGUYỆT

THÀNH PHỐ Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn với dịch Covid-19

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, tiêm vắc-xin diện rộng, thường xuyên kiểm tra phương án phòng, chống dịch của các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ karaoke, cơ sở tôn giáo... là các biện pháp được UBND thành phố Thái Bình triển khai tại cuộc họp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thành phố chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát trọng điểm và đáp ứng nhanh với dịch Covid-19; kế hoạch hoạt động mô hình tổ Covid-19 cộng đồng; chỉ đạo tiếp nhận công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Các hoạt động đi kèm, truy vết thân tộc, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời đối với các trường hợp có nguy cơ. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, khu cách ly tập trung để sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch. Tổ chức xét nghiệm có trọng điểm tại các khu vực nguy cơ để chủ động sàng lọc, phát hiện kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, phấn đấu hoàn thành tiêm khoảng 60.000 mũi vắc-xin trong tuần này. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc phê duyệt phương án phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền lưu động, trực quan để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Tiếp tục duy trì đoàn kiểm tra liên ngành, đồn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

DỨC DUNG

ĐÔNG HƯNG, HƯNG HÀ Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 13

Từ ngày 16 - 20/10, huyện Đông Hưng tổ chức tiêm trên 12.000 liều vắc-xin mũi 1 phòng Covid-19 đợt 13 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Trong đó, trên 3.400 liều tiêm cho người lao động của các doanh nghiệp; gần 8.700 liều tiêm cho cán bộ, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, giáo viên, thành viên ban chấp hành phòng, chống dịch Covid-19 chưa được tiêm; học sinh, sinh viên, lái xe, lao động tự do, người làm việc trong các đại lý, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương tại chợ, cửa hiệu cắt tóc, gội đầu, cơ sở làm đẹp. Các điểm tiêm, nhân lực, phương tiện, vật tư y tế đều được các đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo, đồng thời bố trí khu vực đón, sàng lọc, khu vực tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm, tăng lực khuyến cáo "5K" và bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, ưu tiên tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 ở các tỉnh, thành phố khác về địa phương vào danh sách tiêm đợt 13 bảo đảm thời gian giữa các mũi tiêm.

Từ ngày 16 - 20/10, huyện Hưng Hà tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 13 cho 16.000 người, trong đó có trên 6.000 người lao động ở 14 doanh nghiệp, trên 3.000 công dân trong độ tuổi chuẩn bị nhập ngũ năm 2022, còn lại là cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên, các trường hợp đã được tiêm mũi 1 vắc-xin ở nơi khác về đủ thời gian mà chưa được tiêm... Tại các điểm tiêm, huyện bố trí khu vực sàng lọc trước tiêm, tư vấn, theo dõi sau tiêm... Đồng thời, trang bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư y tế, sẵn sàng xử lý nhanh những sự cố có thể phát sinh trong và sau tiêm.

Đến thời điểm này, huyện Hưng Hà đã tổ chức tiêm vắc-xin cho trên 48.000 người, trong đó 5.416 người đã tiêm đủ 2 mũi.

THU HIỂN - THANH THỦY

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TIỀN HẢI Giúp hội viên thoát nghèo

Để giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiền Hải đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động với hình thức phong phú, đa dạng như tạo điều kiện vay vốn, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, từ đó nhiều chị em đã vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Đã hơn 2 tháng nay từ khi được Hội LHPN huyện hỗ trợ 3 con lợn giống, thức ăn chăn nuôi, chị Trần Thị Loan, thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến luôn chú tâm chăm sóc, bảo đảm cho lợn giống phát triển tốt. Chị Loan chia sẻ: Cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn, chóng mặt sớm, một mình nuôi con ăn học, chăm sóc mẹ già. Thấy hiểu hoàn cảnh của tôi, Hội LHPN huyện đã trao tặng 3 con lợn giống, đây là nguồn

cổ vũ, động viên, tạo điều kiện để tôi nuôi lợn, phụ nữ nghèo trong huyện nói chung có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Chị Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải chia sẻ: Hội LHPN huyện đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXI, tổ chức hội của các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc. Từ đó cụ thể hóa, đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong đó, hỗ trợ sinh kế cho hội viên là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện góp phần động viên tinh thần và vật chất giúp các gia đình

gia đình hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Công ty Vật tư nông nghiệp Thái Bình tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật sử dụng phân bón Hoa Tín cho 1.500 hội viên, phụ nữ. Các cơ sở hội phối hợp với HTX tổ chức 80 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật lồng ghép tuyên

truyền các chuyên đề về phân loại rác thải tại hộ, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phòng, chống rác thải nhựa cho 6.980 hội viên, phụ nữ. Liên kết mua sắm vật tư cho 150 lao động làm các nghề mót sọc, khâu nón lá, chổi dót trong lúc nông nhàn.

Với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, Hội LHPN huyện Tiền Hải đã giúp hội viên, phụ nữ trên

địa bàn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, từng bước thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MẠNH THẮNG



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải trao nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn xã Nam Trung.

Hiệu quả mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm giống cao sản

Để chuyển dịch cơ cấu giống vật nuôi, thay đổi tập quán chăn nuôi cũ, mở rộng quy mô, phát triển sản xuất chăn nuôi thủy cầm theo hướng hàng hóa và bền vững, năm 2021 Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện mô hình khuyến nông chăn nuôi vịt thương phẩm giống SHST53 theo hướng an toàn sinh học, có liên kết. Qua tổng kết, đánh giá, mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, nhiều khả năng nhân rộng.

Bà Nguyễn Thị Bến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 định hướng tăng số lượng vịt hướng thịt giống cao sản lên trên 60%

tổng đàn vịt; tăng quy mô, số lượng hộ chăn nuôi vịt hướng thịt giống cao sản theo phương thức nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp, nuôi chuồng kín để tăng hệ số quay vòng và sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Giải pháp then chốt là lựa chọn, nhập nuôi và nhân rộng các giống vịt hướng thịt có năng suất, chất lượng cao, đề kháng dịch bệnh tốt. Vịt thịt thương phẩm SHST53 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa vịt SH1 và vịt Star53 với những đặc điểm nổi trội về khả năng tăng trọng, tỷ lệ ức cao, thời gian nuôi rút ngắn từ 5 - 7 ngày so với các giống vịt hướng thịt khác. Vì vậy, việc du nhập, xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi vịt lai SHST53 là phù hợp, giúp tăng sản lượng,

xin thiết yếu. Trước khi đưa vịt về nuôi, các hộ được tập huấn kỹ thuật làm chuồng, vệ sinh phòng bệnh; nuôi với phương thức bán chăn thả, khoanh vùng khu vực nuôi, không nuôi chung với các đối tượng nuôi khác trong cùng khu vực nuôi, định kỳ thu gom rác thải, quét dọn sạch sẽ và rắc vôi bột khử trùng...

Qua phát triển mô hình trên, năm 2021 Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện mô hình khuyến nông "Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt thịt thương phẩm giống cao sản SHST53 an toàn sinh học theo chuỗi liên kết" với quy mô 10.800 con, 4 hộ tham gia tại 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải; trong đó, người chăn nuôi được hỗ trợ 50% con giống, 12,5% nhu cầu về thức ăn giai đoạn 29 ngày đến xuất chuồng, 50% nhu cầu vắc-

quen chăn nuôi cũ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật để đàn vịt sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau nhiều năm nuôi vịt thịt, vịt đẻ với số lượng hàng nghìn con/lúa, anh Phạm Hữu Phong, xã Thuần Thành (Thái Thụy) - 1 trong 4 hộ tham gia mô hình rút ra một số kinh nghiệm để chăn nuôi vịt đạt hiệu quả cao như: phải nắm được đặc tính của từng loại con giống, nắm vững quy trình chăm sóc nuôi dưỡng; tuân thủ lịch tiêm phòng, sử dụng thức ăn đạt chất lượng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và thường xuyên vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi riêng biệt. Tham gia mô hình với quy mô 3.000 con vịt cao sản SHST53, trong đó có 1.500 con được hỗ trợ giống, anh Phong chia sẻ: Nhờ thực hiện hình thức chăn nuôi tập trung, kiểm soát và quản lý tốt dịch bệnh, kỹ thuật làm chuồng trại tốt, tiêm phòng dịch tả, viêm gan, cúm H5N1... ở từng giai đoạn

phát triển của vịt luôn bảo đảm nghiêm ngặt nên tỷ lệ hao hụt vịt không đáng kể, đàn vịt khỏe mạnh, tăng trọng nhanh. Sau 42 ngày nuôi, qua hạch toán, cứ 1kg vịt tiêu tốn 2,5kg thức ăn; chi phí vào 1kg vịt chưa tính công khoảng 35.000 đồng, với giá bán hiện tại đạt 42.000 - 45.000 đồng/kg, mỗi con vịt người chăn

nuôi thu lãi gần 20.000 đồng (chưa tính công chăm sóc). Đặc điểm của vịt cao sản SHST53 là có tỷ lệ thịt cao, tăng trọng nhanh, tiêu tốn ít thức ăn, thời gian nuôi ngắn hơn các giống vật địa phương nhưng vẫn cho sản phẩm thịt chất lượng tốt, vịt đồng đều, đẻ bần.

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y,

NGÂN HUỖN



Tham gia mô hình, gia đình anh Phạm Hữu Phong, xã Thuần Thành (Thái Thụy) được hỗ trợ 1.500 con vịt cao sản SHST53.